



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้กำหนดให้
อ.ก.พ. กรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ ตำแหน่งว่างทุกกรณี และตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไป
กรณีเกษียณอายุ และลาออกจากราชการ ซึ่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๖๕๐๕
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมอบให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแต่งตั้ง เป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
มีมติให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินฯ	ส่วนราชการ
๑.	นางพรศรี เสี่ยงม	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับ
การประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วิเศษ คำลั้ง

(นายวิเศษ คำลั้ง)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางพรศรี เส่งยม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	๑๒๒๖๑๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก	๑๒๒๖๑๗	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"	"การพยาบาลผู้ป่วยวิมโรคปอดที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา : กรณีศึกษา" "การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวิมโรคเครือข่ายอำเภอตะกั่วทุ่ง"				

ผลงานวิชาการของผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

๑. นางพรศรี เสียงยม



พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

กลุ่มงานการพยาบาล

โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ผลงานเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา

: กรณีศึกษา

แนวคิดการพัฒนาเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

เครือข่ายอำเภอตะกั่วทุ่ง